



งานนโยบายและแผน : แผนที่ชี้ทิศทางองค์กร

ฝ่ายแผน บบประมาณ และกลยุทธ์

หากจะถามหา “เพื่อนคู่คิดผู้บริหารเอ็มเทค” เชื่อว่าต้องมีชื่องานนโยบายและแผนติดใจอย่างแน่นอน หน้าที่หลักคือ ร่วมวางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานของเอ็มเทคในระยะต่างๆ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณสำหรับเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยวิจัย และงานอื่นๆ ที่ใช้ทักษะของนักวิเคราะห์

งานนโยบายและแผนทำงานเป็นทีม มุ่งพัฒนางานอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนเป้าหมายองค์กรให้สำเร็จลุล่วง ทีมงานประกอบด้วย 6 สาว 6 สไตล์ ลองมารู้จักตัวตน ประสบการณ์ และสไตล์การทำงานของทีมสาวมั่นแต่ละคนในทีมนี้กัน



แม้ลมาชิกแต่ละคนในทีมงานนโยบายและแผนจะมีสไตล์และภูมิหลังที่หลากหลาย แต่ด้วยหลักการทำงานที่เหมือนกัน คือ **“งานถูกต้อง ตอบโจทย์ กระชับ และทันเวลา”** ทำให้ทีมงานยึดมั่นในความถูกต้องซึ่งเป็นหลักยึดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่พีโซ่เป็นหัวหน้างาน

1 “อ้อม” คนส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อ “กำไร” หากดูจากภายนอก อาจเห็นว่าเป็นคนนิ่งๆ เงียบๆ แต่ถ้ารู้จักตัวจริงแล้วจะพบว่า เธอเป็นคนสนุก คุยเก่ง อ้อมจบปริญญาโทด้านการบริหาร เทคโนโลยี รับผิดชอบเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ภายในเอ็มเทค ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์หลักประจำปี และงบประมาณ Lab management & Ri

2 “ต๊อก” สาวดีกรีปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้หนักแน่นในหลักการ ยึดมั่นในเหตุผล มีความรับผิดชอบสูง หน้าที่หลักของเธอคือ เชื่อมโยงนโยบายจาก สวทช. สู่อเอ็มเทค รวมทั้งผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบาย หากนึกถึง TRM หรือ Focussed Themes ต้องนึกถึงต๊อก

3 น้องใหม่ไฟแรง “โบว์” ดีกรีปริญญาโทวิทยาศาสตร์-สุขภาพจิต มีประสบการณ์การทำงานด้านนโยบายและแผนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 7 ปี โบว์มุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้งานอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของทีมในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้ถึงจุดมุ่งหมาย

4 “แอน” สาวแฉัดทีฟ ผู้มีความกระตือรือร้นในการนำเสนอข้อมูล ดีกรีปริญญาโทสถิติประยุกต์ การทำงานในเอ็มเทคกว่าสิบปี และคลุกคลีในการประชุมระดับนโยบายมาตลอดทำให้เธอมีข้อมูลที่หลากหลาย หน้าที่หลักคือ กำหนด ถ่ายทอด และติดตามตัวชี้วัดประจำปี “สงสัยเรื่อง BSC โทรถามเสาวนีย์สิคะ”

5 สาวดีกรีปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม “ป้อม” เป็นคนตรงไปตรงมา รักและมีน้ำใจในการทำกิจกรรมส่วนรวมของเอ็มเทค และ สวทช. มีประสบการณ์ลงพื้นที่พบปะกับชุมชนในงานของ สวทช. และ ปตท. ป้อมมีทักษะลูกล่อลูกชนแพรวพราว เหมาะกับการประสานสืบทัด " ad hoc งานเร่ง งานด่วน งานส่วนรวม นึกถึงป้อม"

6 “พีบัว” พี่ใหญ่คนสวยของน้องๆ ดีกรีปริญญาโทด้านฟิสิกส์ แต่หันมาเอาดีทางด้านงานนโยบายและการจัดทำแผน กระตือรือร้นและประนีประนอมคือบุคลิกที่โดดเด่นของเธอ การให้เกียรติ รับฟัง และให้โอกาส คือหัวใจสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน หากมีปัญหา พีบัวพร้อมช่วยแก้ไขเสมอ